



ที่ ศธ ๐๕๒๖.๐๖/ว.๓๔๔

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐

๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๕

เรียน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๕  
๒. โปสเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์

ด้วย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีนโยบายดำเนินการโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๕ ระดับชาติ (อาจารย์ นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป) ระดับบัณฑิตศึกษา (นักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท) ๑๐ สาขาวิชา โดยมีคณะกรรมการเครือข่ายจัดการประกวดผลงานวิชาการด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๕ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่สมควรได้รับรางวัล

**รางวัลระดับชาติ แต่ละสาขาวิชา**

ดีเยี่ยม	เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล	สาขาวิชาละ ๓๐,๐๐๐ บาท
ดี	เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล	สาขาวิชาละ ๑๕,๐๐๐ บาท
ชมเชย	เกียรติบัตร	

**รางวัลระดับบัณฑิตศึกษา แต่ละสาขาวิชา****ระดับปริญญาเอก**

ดีเยี่ยม	เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล	สาขาวิชาละ ๑๕,๐๐๐ บาท
ดี	เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล	สาขาวิชาละ ๗,๕๐๐ บาท
ชมเชย	เกียรติบัตร	

**ระดับปริญญาโท**

ดีเยี่ยม	เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล	สาขาวิชาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ดี	เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล	สาขาวิชาละ ๕,๐๐๐ บาท
ชมเชย	เกียรติบัตร	

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อเข้าประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๕ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดระเบียบการส่งผลงานเพื่อประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๕ ได้ที่ [www.nida.oc.th/researchaward2555](http://www.nida.oc.th/researchaward2555) โดยส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่ E-mail: [nidaresearch@hotmail.com](mailto:nidaresearch@hotmail.com) การประกวดระดับชาติ ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ และระดับบัณฑิตศึกษา ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

(นida จันทรสม)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

สำนักงานเลขานุการสำนัก

โทรศัพท์ ๐-๒๗๒๗-๓๓๐๐

โทรสาร ๐-๒๓๗๕-๘๙๗๒, ๐-๒๓๗๔-๒๗๕๙

เรียน ดนบดี

สำนักวิจัย สรพ. มีหน้าที่พัฒนาบริหารศาสตร์

ขอในส่วนบทความวิจัยเข้าประกวดในโครงการประกวด  
บทความวิจัยด้านพัฒนาบริหารศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๕  
ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ตามรายละเอียดที่แนบ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และ พิจารณาประมวลผล-  
ผ่านช่องทาง E-mail group และ ส่งประกวดให้ทราบ  
โดยทั่วกัน

ร.ร.

๒๖ ธันวาคม ๕๕.

ว.ร.  
๒๖ ธ.ค. ๕๕

ศาสตราจารย์ ดร. วรดา ธีระกานต์

 (11/2/55)  
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหารและสังคมศาสตร์  
ว.ร.

# โครงการ ประกวดบทความวิจัยระดับชาติ ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2555

## หลักการและเหตุผล

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2509 เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ จัดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก มีการผลิตผลงานวิจัยและให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นด้านพัฒนบริหารศาสตร์เป็นหลัก และปัจจุบันมีการจัดแบ่งสาขาวิชาทางการบริหารการพัฒนา ได้แก่ รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาการเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม บริหารธุรกิจ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถิติประยุกต์ ภาษาและการสื่อสาร นิติศาสตร์ และการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

ผู้บริหารสถาบันกำหนดแผนพัฒนาระยะยาวของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ.2551 – 2556) ในยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยุทธศาสตร์การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาสถาบันด้านวิชาการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นสถาบันที่เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษามีการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ ตามสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนของสถาบัน และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและประเทศ พร้อมทั้ง สร้างองค์ความรู้ เผยแพร่งานวิจัยสู่สังคมและชี้นำสังคม เพื่อให้มีการดำเนินการที่จะบรรลุแผนพัฒนาระยะยาว ยุทธศาสตร์การบริหารสถาบัน จึงควรมีการจัดประกวดผลงานวิชาการระดับชาติ ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการด้านพัฒนบริหารศาสตร์

## วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์
2. เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลงานด้านการวิจัยที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสังคมระดับประเทศ ภูมิภาค และสังคมโลก
3. เพื่อเป็นเวทีในการแข่งขันด้านการทำวิจัยและการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ เพื่อเป็นประโยชน์และมีผลกระทบต่อสังคม และส่งเสริมให้เกิดการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

## กิจกรรมโครงการ

1. จัดเวทีประกวดผลงานวิชาการระดับชาติด้านพัฒนบริหารศาสตร์
2. ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิชาการด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ให้ผลิตผลงานทางวิชาการที่ดี เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและการแก้ไขปัญหาทางสังคม

## ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นในด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ที่จะเป็ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
2. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปของบทความวิจัยผ่านการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
3. เสริมสร้างบทบาททางวิชาการและทางสังคมของสถาบัน โดยชี้้นำทางความคิดให้แก่สังคม โดยเผยแพร่ในรูปบทความทางวิชาการ

## ระยะเวลาโครงการ

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 - เมษายน 2555

## ผู้ร่วมโครงการ

อาจารย์ นักวิชาการ ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ทั่วประเทศ

## ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการเครือข่ายจัดการประกวดผลงานวิชาการด้านพัฒนบริหารศาสตร์

## งบประมาณในการดำเนินงาน

งบประมาณเงินรายได้ งบกลาง โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของสถาบันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยขอเบิกจ่ายจากโครงการประกวดผลงานวิชาการระดับชาติด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2555 จำนวนเงิน 600,000.-บาท (หกแสนบาทถ้วน)